

การปฏิบัติตัวของผู้ที่มีความเสี่ยง

ไทย	คำอธิบาย	การปฏิบัติตัวของผู้ที่มีความเสี่ยง	ปฏิบัติการสำรองของผู้ที่มีความเสี่ยง
การติดต่อสัมผัสในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยง	การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไม่สบาย แต่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> • สักรวจอาการด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 14 วัน • หากมีอาการไม่สบาย ให้เข้ารับการตรวจและให้พักอยู่ที่บ้านจนกว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นลบ 	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่จำเป็นต้องทำอะไร
การติดต่อสัมผัสกับบุคคลในพื้นที่สุ่มเสี่ยง	<p>การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไม่สบาย แต่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยง</p> <p>การติดต่ออาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับการแพร่เชื้อ / การแพร่กระจาย รวมถึงตัวแปรอื่นๆด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เข้ารับการตรวจภายใน 5 วัน หลังจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อและให้พักอยู่ที่บ้านจนกว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นลบ • สักรวจอาการด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 14 วัน • หากมีอาการไม่สบาย ให้เข้ารับการตรวจทันทีและอยู่ที่บ้านจนกว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นลบ 	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่จำเป็นต้องทำอะไร
การติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด	ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และมีอัตราความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายเชื้อ	<ul style="list-style-type: none"> • แยกกัก / กักกันตัวเอง ไม่ว่าจะที่บ้านหรือในสถานที่ที่จัดให้เป็นเวลา 14 วันหลังจากการสัมผัสครั้งสุดท้าย • ให้รีบไปตรวจทันที (อย่างน้อย 1 วันของการตรวจครั้งต่อไป) และในวันที่ 5 หลังจากการสัมผัสครั้งแรกและวันที่ 12 หลังจากการสัมผัสครั้งสุดท้าย • หากมีอาการไม่สบาย ให้เข้ารับการตรวจทันที 	<ul style="list-style-type: none"> • หากคนภายในครอบครัวมีอาการไม่สบาย สมาชิกในครอบครัวทุกคนควรอยู่ที่บ้านจนกว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจะมีผลตรวจเป็นลบ (หลังจากเริ่มมีอาการ) • หากสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่ามีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและมีอาการไม่สบาย พวกเขาควรอยู่บ้านและเข้ารับการตรวจทันที

ไทย	คำอธิบาย	การปฏิบัติตัวของผู้ที่มีความเสี่ยง	ปฏิบัติการสำรองของผู้ที่มีความเสี่ยง
<p>การติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด</p>		<ul style="list-style-type: none"> • แยกกัก / กักกันตัวเอง ไม่ว่าจะที่บ้านหรือในสถานที่ที่จัดให้เป็นเวลา 14 วัน หลังจากการสัมผัสครั้งสุดท้าย • ให้รีบไปตรวจทันที (อย่างน้อย 1 วันของการตรวจครั้งต่อไป) และในวันที่ 5 หลังจากการสัมผัสครั้งแรกและวันที่ 12 หลังจากการสัมผัสครั้งสุดท้าย • หากมีอาการไม่สบาย ให้เข้ารับการตรวจทันที 	<ul style="list-style-type: none"> • สมาชิกในครอบครัว ควรจะอยู่ที่บ้านจนกว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจะมีผลตรวจเป็นลบในวันที่ 5 ของการตรวจ • ถ้ามีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยตรงและมีอาการหลังจากกลับมาในวันที่ 5 ผลการตรวจออกมาเป็นลบ สมาชิกในครอบครัวควรจะอยู่ที่บ้านจนกว่าผู้ติดเชื้อจะได้รับผลการตรวจที่เป็นลบอีกครั้ง • หากสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าของผู้ติดเชื้อ มีอาการไม่สบาย พวกเขาควรอยู่บ้านและควรได้รับการตรวจอีกครั้ง
<p>*ผู้ที่สามารถติดต่อได้คือสมาชิกในครอบครัวของ คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยตรงหรือการติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด</p> <p>ในทุกสถานการณ์ หากท่านมีประวัติเกี่ยวข้องกับพื้นที่ระบาดหรือสัมผัสกับบุคคลที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด สมาชิกทุกคนในครอบครัวถ้ามีอาการไม่สบาย ควรได้รับการตรวจทันที ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการตรวจมาแล้วก็ตาม และจะต้องอยู่ที่บ้านเพื่อรอผลการตรวจ</p> <p>ถ้าท่านต้องการตรวจคัดกรองโควิด-19 เข้าไปดูได้ที่ arphs.health.nz/covid19test ท่านสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์ตรวจโควิดใกล้บ้านท่าน</p>			